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Katika kusikiliza uhalisia
“Mhashamu Baba Askofu.Niko tayari kwenda Acuto, 

siyo tu kwa ajili ya kuanzisha Shule ila kwa ajili ya 
kuanzisha nyumba ya kitawa.”
Tuyasikiapo maneno ya Mtakatifu  Maria De Mattias, 

aliyomwandikia Askofu, kabla ya kwenda Acuto, 
mara moja huwasha mioyo na kutupatanisha na 
maono mapana ya ukweli wa Wamisionari wa ASC.   
Il Huduma ya kielimu ya shule hiyo, kwa Maria 
ilikuwa ni  chombo cha kuwatumikia  watu na 
kuwatoa katika ujinga kwa ajili ufalme wa Mungu, 
ili kumwachilia mbali na ujinga. Ilikuwa chombo 
cha kushirikiana katika kazi ya ukombozi ya Kristo 
ulimwenguni.
Maria De Mattias aligundua umuhimu wa 

umisionari wa shule hiyo, alikuwa na uwezo wa 
kuwafundisha watu kwa akili ya kiinjili na kuwatoa 
kutoka katika minyororo ya ukosefu wa haki na 
ubaguzi na kuwaleta karibu na imani kuelekea kwa 
Mungu. Katika shule hiyo Mtakatifu M.D.M  alikuwa 
ameweka nguvu zake kwa kushiriki Upendo wa 
Kristo Aliyefufuka, neno lake na mafundisho yake. 
Kwa Maria De Mattias, malezi ya kibinadamu, 
yanaeleweka kama ukuaji na uvumbuzi wa 
bidhaa za vitu, iliwakilisha msingi wa ugunduzi 
wa Neno la Mungu. Shule hiyo ilikusudiwa kama 
mazungumzo na kushiriki, kama mwaliko wa 
kujiruhusu ukumbatiwe na Injili ili kuelewa njia ya 
kufuata.
Katika wakati huu wa shida ya janga, kile 

tunachosikia kila mahali ni wito wa kusoma tena 
utume wetu ambao sisi Waabuduo tunaitwa 
kuuishi katika Kanisa.

Leo katika sehemu hizi za Ulimwengu, ambapo 
wizara ya Elimu ni usemi wa utambulisho wa 
kimantiki wa Waabuduo, hali ya kutokuwa salama 
na kutokuwa na utulivu huhisi zaidi.  
Walakini, ukiangalia historia yetu kama Shirika, 

siyo mara ya kwanza kwa matukio ya nje 
kutuchochea kufanya uchaguzi na mabadiliko 
ambayo yameonekana kuwa ya kweli kwa upya, 
katika huduma ya Kanisa kwa ulimwengu. 
Kwa hivyo, sasa zaidi kuliko hapo zamani, tunataka 

kubaki kwa umakini kwa uangalifu ambao unatoka 
kwa ulimwengu kuitwa Kanisa linalokamilisha tena, 
kuendelea kufanya wazo la shule, lililokabidhiwa 
na Maria De Mattias, nguvu ya uinjilishaji. 
Papa Francis katika Evangelii Gaudium wakati 

anaandika kwamba ukweli ni bora kuliko wazo 
linalotuangazia katika utambuzi huu. Siyo wakati 
tena wa kulisha ndoto au udanganyifu kwa 
kufukuza simulizi la zamani ambalo halitarudi 
kamwe, kukimbiza hali ya kawaida iliyojengwa 
kwenye mifumo tunayojua, lakini tumeitwa 
kukaribisha ukweli uliopo, kudhani, na kumwachia 
Roho wa Mungu afanye kazi. Jambo muhimu 
katika mchakato huu ni uvumilivu wa kusikiliza 
maisha ya kila siku bila kukimbilia katika chaguzi 
za haraka, ili kuonyesha kufadhaika kwa wale 
ambao, waliona suluhisho, badala yake wanahisi 
kana kwamba wamesimamishwa kazi kwa utupu 
na wamefunikwa kwa usalama. Ni matarajio ya 
Jumamosi Kuu, wakati sisi pia kaburini na Yesu 
tunatarajia kuinuka na yeye.

Sr Maria Grazia Boccamazzo, ASC
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Sr. Loreta anasimulia

Adoratrici del Sangue di Cristo / Adorers of the Blood of Christ

Kwa muda wa miaka minne Sr Loreta Stipic 
amekuwa Msakristia katika Kanisa la Damu Takatifu 
lililoko kwenye njia ya Pannonia. Leo tunataka 
kusimulia ujuzi wa Utume wake katika kipindi hiki 
cha Virusi vya Korona. Kazi yake, kwa kweli, pia ni 
hasa ile  ya kuwasindikiza kiroho Waumini ambao 
huja kusali katika Kanisa letu, ambalo limekuwa 
likiwakaribisha kwa ukarimu pia mahujaji ambao 
huja kuabudu kutoka sehemu mbali mbali za 
Ulimwengu. Shukrani kwa uwepo wa masalia ya 
Mtakatifu Maria De Mattias. Kwa upande wa watu 
wa uma Kanisa lina pia mpango maalumu kwa ajili 
ya maadhimisho,  yale ya Novena ya siku tisa na ya 
siku tatu kwa heshima ya Mtakatifu.   Kwa kweli, 
kanisa linatoa fursa ya kueneza Roho ya Damu ya 
Kristo kupitia ibada na kuwafahamu   Watakatifu 
wake  pamoja na siku Kuu ya kila mwaka ya Mwezi 
wa kumi ambapo huadhimishwa sherehe ya 
Mtakatifu  Gaspare del Bufalo, ya Padri Giovanni 
Merlini, lakini pia ya Waabuduo Mashahidi wa Imani 
na wa Upendo Sr. Serafina Cinque. Vile vile, mwaka 
huu Kanisa lilikuwa wazi kwa ajili ya Jumuiya ya 
Mtakatifu  Egidio ambayo iliomba kuadhimisha 
Misa Takatifu kila Jumapili pamoja na maskini wa 
kitongoji hiki.

Sr. Loreta anasema kwamba tarehe 8 Mwezi Machi 
ilikuwa ni siku ya mwisho ya kufungua Kanisa kwa 
ajili ya watu wa nje.     

Amri ya mawaziri ya Machi 4, kwa kweli, ilitoa 
kwa kufungwa kwa makanisa yote kuwa na kuenea 
kwa janga la coronavirus. Kwa hivyo Papa na taasisi 
walituamuru kufuata kwa uangalifu miongozo ya 
serikali. Katika habari ya kufungwa, watu walianza 
kufanya sauti zao za maandamano kusikika, 
wakisisitiza kwamba kanisa hilo halikufungwa 
hata wakati wa vita na hivyo kushuhudia hali ya 
wasiwasi wakati wa hali ambayo haijawahi kutokea 
kabla. Maneno ya Yesu yanaonekana kama hayo 
katika Injili ya Jn. 4, 23: ”Uniamini, mwanamke, 
saa inakuja  – nayo ndiyo hii – ambayo Waabuduo 
halisi watamwabudu Baba katika Roho na kweli”  
Kwa maneno haya Bwana anawaalika watu kusali   
wakienda mahali pa asili na kumwabudu Mungu 
katika roho halisi.  

Lakini, wakati wa kuwekwa Karantini watu 
walikuwa wanaendelea kuita wakitaka kujua 
mpango wa Jumuiya.  Waabuduo, kama watu 
wengine walishiriki adhimisho la Misa kila siku moja 
kwa moja    kupitia Luninga iliyoongozwa na Papa 
Francesco. Kipindi cha Neema ya pekee kilikuwa 
cha kuabudu muda wa alasiri  ambacho kilikusanya 
wanajumuiya wote wa nyumba Kuu, kwa ajili ya

kumtolea Bwana mateso ya watu.  «Kuweza kusali 
pamoja mahali patakatifu ambapo ni Kanisa-
anasema  Sr. Loreta-  Aidha, wazo la wazee wa eneo 
lile, wanaoishi peke yao, walitusihi tuwasiliane nao 
kwa njia ya simu,ili wawezekutushirikisha shida 
zao binafsi, pamoja na hatari zote na tahadhari 
wanayoweza kuchukua dhidi ya ugonjwa huu. 
Lakini kwa kutiwa moyo na mfano wa Mkuu wa 
Shirika, huduma kwa maskini katika kitongoji 
ilianza. Waabuduo pia walikuwa wakishirikiana na 
Jumuiya ya Mtakatifu Egidio kuandaa sandwich 
na riziki kwa wasio na makazi. Kwa hivyo, licha ya 
kizuizi cha jumla, shughuli za kidini zimeendelea, 
zikiwa kwa njia tofauti, shukrani kwa ubunifu wa Sr. 
Nadia na Masista wengine. Kila mtu alihisi kuhusika 
kwa kufanya talanta zao zipatikane.

Baada ya miezi miwili ya kufungwa, hatua kwa 
hatua kumekuwa na mazungumzo ya kufungua 
tena ibada ya umma. Jumuiya ya Jumla imejiandaa 
kwa nia moja kufungua kwa kupanga kanisa 
kulingana na sheria za usalama za mawaziri. Kwa 
hivyo, mnamo Juni 3, baada ya misa 7:00 asubuhi, 
kanisa lilibaki wazi. Sr. Loreta mara moja aligundua 
kuwa wanawake wawili waliingia ambao walijongea  
mbele ya Yesu msulibiwa, wakimshukuru kwa 
kufungua tena Kanisa. Mchana nafasi walizopewa 
zilijaa. Majirani na waaminifu wakakimbilia na 
kujitolea kushiriki katika rozari ya jioni na misa. Kwa 
kweli, ibada ya kila siku ya adhuhuri kutoka 17.00 
hadi 18.30 ya programu iliyoandaliwa wakati wa 
janga hilo ilibaki na nguvu, ikifuatiwa na Sala ya 
Rozari takatifu na misa.   

“Kwa uzoefu huu ninatarajia kwamba tutajifunza 
kuthamini thamani ya sherehe ya Ekaristi na ushirika 
kama njia ya ushiriki wa kweli na kushiriki imani”. 
Hivi ndivyo anahitimisha Sr Loreta.

Miongoni mwa maoni aliyoyakusanya kutoka kwa 
waaminifu, anakumbuka moja haswa: “Kufuatia 
misa kwenye runinga ilikuwa kama kuwapo kwenye 
utayarishaji wa kichocheo cha kupendeza na kisha 
kutokuwa katika nafasi ya kuionja”.

Tunamshukuru Bwana kwa zawadi zote za 
kiroho ambazo tumezipata katika kipindi hiki, kwa 
sababu, kama watu wamegundua pia, uwepo wa 
Mtakatifu Maria De Mattias katika mtaa ambao 
Waumini, waligeuka mara kadhaa, wakiangalia nje 
ya madirisha yao, walihakikisha kuwa hakuna mtu 
anayeugua. 

Zaidi sana shukrani zetu ziwaendee wale ambao 
katika safari hii wametuhamasisha “tutoke”,  wote 
kwa wale walioshirikiana katika awamu tofauti za 
mpito.

Sr Maria Grazia Bozzamazzo, ASC
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Nafasi kwa Uongozi Mkuu



Katika kipindi hiki cha karantini (miezi miwili 
na nusu), watu wa Bolivia wamegundua kutokuwa 
na uhakika wa ugonjwa huu, haswa kutokana na 
uhaba wa afya ya nchi yetu.

Kwetu pia ilikuwa wakati wa tafakari, ya kimya 
na ya maombi, ambayo ilituita tuishi Sila la Paschal 
na kuuliza nguvu ya Damu ya Yesu ya thamani .. 
Injili katika siku hizi inatualika kuweka tumaini licha 
ya shida, ikitoa njia mpya ambayo Mungu anataka 
kutimiza. 

Katika siku chache zilizopita, idadi ya watu 
walioambukizwa na ugonjwa wa coronavirus 
imeongezeka sana, na kufikia vifo 54.156 na 1.984 
kule Bolivia.

Kwa kweli hali ya kuwekewa karantini ni 
ngumu kwa idadi kubwa ya watu, ambayo inaathiri 
sana maskini. Kuna pia nia ya kisiasa ya baadhi ya 
Sekta, ambayo ni wito wa kufanya uchaguzi wa 
rais, ambao ulifanyika Mei 3 mwaka huu, na ambao 
umeahirishwa kwa sababu ya janga hilo; hizi 
zinawachochea watu kuhamasisha kwa kuvunja 
karibi na kwa hivyo kuhatarisha ustawi wa familia 
za Bolivia. 

Sisi Waabuduo huko Bolivia hatujapata 
maambukizo ya ugonjwa wa coronavirus na kwa 
sababu ya umbali ambao tunawasiliana kila mara.

Kukabiliwa na udhaifu wa kibinadamu, kijamii 
na kiuchumi ambao gonjwa hili limefunua, 

tumehisi kuwa tumeitwa kujibu mahitaji yaliyopo 
katika eneo letu. Kwa wengi wetu ambao tunaishi 
katika vitongoji mbali na vituo vya jiji, umasikini 
unagonga sana hadi inatufanya kuwa na njaa. 
Canteens kwa masikini zimeandaliwa katika 
vitongoji, iitwayo “olla común”, ambayo hutoa 
chakula kila siku kutoka Jumatatu hadi Jumamosi. 
Mchango wetu katika hali hii ni kupatanisha kati ya 
vitongoji wanaohitaji sana na parokia, ili vifaa vya 
chakula vifike mahali wanapokwenda.

Wakati huo huo, tunaendelea kuandamana na 
mawakala wa kichungaji, ambao hushiriki misheni 
na maisha na sisi kupitia majukwaa ya simu, simu 
za video, tukitiana moyo kwa imani, sala na tafakari 
juu ya Neno.

Tunapoadhimisha siku kuu ya Pentekosti, 
tunaomba nguvu za Roho, pamoja na zawadi zake 
kwa watawala wa nchi zote kushirikiana katika vita 
dhidi ya janga hili.

Pamoja na kila mmoja wako na kwa maombezi 
ya Mtakatifu Maria De Mattias, tunainua maombi 
yetu ya dua kwa Mungu, ili janga litokomee na 
“uumbaji wote uendelee kuelekea mpangilio 
mzuri wa vitu ambao Mwana wa Mungu alikuja 
kuusimika kwa Damu yake  (CV n. 3).

Waabuduo wa Foundation ya Boliviana

COVID-19 - Bolivia
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Eneo la Bara: Americhe
Foundation ya Bolivia

“...Huzuni yenu itageuka kuwa furaha”
(Gv 16, 20b)

Toka Ulimwengu ASC
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Region ya USA

Hafla kubwa katika wakati mbaya

Hafla ya maadhimisho ya kuhitimu kwa Sr. Jenny 
Sellaro katika shule ya uuguzi ilikuwa ishara nzuri, 
iliyojaa matumaini kwa siku zijazo ambayo kwa muda 
mfupi ilitufanya kusahau siku ngumu za coronavirus.

Kwa kweli, Sista Jenny alihitimu katika sayansi 
ya uuguzi mnamo Mei 8 katika Chuo Kikuu cha 
Newman, Magna Cum Laude. Sista kutoka Region 
zote walijiunga na maadhimisho ya hapa Wichita 
kupitia Zoom.

Sikukuu ilianza na sherehe ya Ekaristi, Jumapili 
Mei 10, baada ya kukosekana kwa Misa zaidi ya miezi 
miwili. Mhemko wa wakati huo pia ulichangia uwepo 
wa watawa tisa kutoka jumuiya ya karibu na Kituo cha 
Wichita ambao walikuwa hawajalazwa katika Kituo 
hicho tangu kuanza kwa janga hilo.

Janga hilo halikuruhusu kusherehekea Misa ya 
jadi ya Baccalaureate na kuandamana kuelekea hatua 
hiyo, lakini Dada Jenny aliingia kwenye maandamano 
hayo na zawadi zake za uhitimu ukamilifu, kwa sauti 
ya maandamano ya hali ya nyuma. Baada ya nyumba 
fupi ya baba Tom Welk, Sr. Joann Stuever alitoa 
tafakari juu ya usomaji wa Jumapili ambao ulimtaka 
Jenny akubali wito huo kwenda kwenye huduma. 

Baada ya chakula cha jioni, programu ilianza na 
toleo la “Ikiwa unafurahi na unayoijua” na kumalizika 
na toleo la kupendeza la YouTube la “Siku ya Furaha” 
kutoka kwa Parokia ya Moyo Mtakatifu wa Omaha. 
Masista walibadilisha maandishi kadhaa muhimu na 
“wakati Jenny alipovuka hatua”. 

Wakati wa kipindi hicho, Sista Vicki aliwaalika 
Masista hao kuongeza sala ya baraka kwa kushukuru 
kwa kutimiza malengo yake. Kisha kumpongeza 
Jenny kwa niaba ya Region ya Amerika, alimpa kitabu. 

Kool na Gang walifanya “Sherehe” kwenye 
YouTube na kuwahimiza watani wainuke na kucheza. 

Sr. Bernadine Wessel na Sr. Teresa Bahr waliandika na 
kutoa shairi la kisayansi ambalo lilitumia herufi zote 
za jina kamili la Jenny.

Sista Janet Rowley alibaini kuwa Sista Jenny 
alifuata nyayo za Waabudu wengi kwenye uwanja 
wa afya waliomtangulia. Inafurahisha, ikiwa Mt. 
Maria De Mattias hakusisitiza utunzaji wa afya kama 
huduma rasmi, Sr. Clementine Zerr alikuwa muuguzi 
asiyefundishwa katika vita vya uhalifu. 

Rais wa zamani wa Chuo Kikuu cha Newman, Sr. 
Tarcisia Roths, alibaini kuwa Sr. Jenny amejiunga na 
mzunguko wa wahitimu wa waabudu waliozaliwa 
nyuma kwenye Chuo cha Wanawake cha Moyo 
Mtakatifu.

Sr. Betty Adams alionyesha matakwa ya Sr Jenny 
wa Italia. Dada Josie Mendoza aliomba kwamba 
Mama yetu wa Guadalupe, kupitia kazi ya Jenny, 
ampe upendo na huruma kwa wale wanaoishi katika 
mazingira magumu zaidi. Sr. Rita Robl alishiriki sala 
ya kupigwa na ngoma kutoka kwa nchi kubwa za 
kitamaduni cha Wichita. 

Marsha Wilson aliongoza ukusanyaji wa vitu kwa 
ajili ya kuunda “Cordon of Honor maalum” ya Jenny. 
Kati ya vitu kwenye kamba nyekundu kulikuwa 
na dira ndogo, msalaba wa dhahabu, medali ya 
Mtakatifu Maria, kofia ndogo ya kuhitimu, diploma, 
mioyo midogo ya dhahabu na maneno madogo ya 
fedha ya imani, tumaini, upendo.

Baada ya sherehe, watawa walihamia kwenye 
meza ya zawadi na walifurahi kuitazama wakati 
anaifungua. Sherehe ilimalizika na Jenny akiwa 
amevaa  gauni la kuhitimu, na Masista wengine 
ambao waliwaaga wale ambao walikuwa bado wapo.

Sr Diana Rawlings, ASC

Toka Ulimwengu ASC
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Eneo la Bara: Asia
Region ya India

“Chochote ulichomfanyia  mmoja wa wadogo 
hawa, ulinifanyia mimi”

Sisi, Waabuduo Damu ya Kristo - ASC wa 
Bangalore- Jumuiya ya Koramangala tulipata 
upendeleo mkubwa wa kufanya kazi kwa 
kushirikiana na Archdiocese wa Bangalore 
tukiandamana na wasichana 55 wahamiaji kutoka 
jimbo la Jharkand. Tuliwatunza mnamo Mei kwa 
wiki moja wakati wa janga la Korona. Ilikuwa safari 
na yule asiyeonekana na asiyejulikana. Kama Santa 
Maria De Mattias, mwanamke aliye haraka sana, 
tuliwasaidia wanawake hawa wachanga katika 
wakati wao wa huzuni, kuwa na furaha na nguvu 
katika imani wakati wa uzoefu huu wa mateso, 
kamili ya kutokuwa na hakika. Kwa kuwa nao, tulijua 
kwa undani zaidi ukweli wa unyonyaji ambao 
watu hawa wasio na hatia wanateseka kazini. Kwa 
kweli, wasichana hawa walikuwa wameandikishwa 
na jimbo la Jharkand kupatiwa mafunzo kama 
mshonaji. Mara tu walipofika Bangalore, walinuliwa 
na kupelekwa moja kwa moja mahali pa kazi. 
Wengine walikuwa wamewasili Novemba 2019 na 
walikuwa wameajiriwa kwa miezi sita. Wakati wa 
siku za janga la Coronavirus walitaka kurudi katika 
mji wao, lakini kutokana na kufungwa kwa mipaka 
haikuwezekana. Walakini, wasichana waliacha kazi 
zao na kuacha kiwanda hicho.

Archdiocese ya Bangalore ilisaidia wanawake 
hawa vijana kwa kuchukua jukumu. Kupitia 
NGO, Dream India Network, waliuliza mashirika 
ya kike ya Bangalore kushirikiana nao. Mkuu wa 
Region aliwaomba ASC wa jumuiya ya Bangalore 
- Koramangala kutoa huduma hii ya upendo. 
Kwa hivyo mimi na Sista Bimla Lakra tulikuwa 
tunasimamia kuwatunza kwa muda wa wiki moja.  

Tulipokutana nao siku ambayo tulianza 
kukaa, walionekana kukata tamaa sana na wasio 
na msaada, wasio na matumaini. Nimesikia 
pia wengine wakiniambia kuwa wangekuwa 
wametembea km 2000, kurudi nyumbani tu. Sr. 
Bimla na mimi tulijaribu kuwahurumia sana na 
tulijitahidi kuwapa tumaini.

Baada ya kuzungumza nao tuliweza kupata 
furaha ya kusikika. Tulishirikiana chakula 
pamoja, tukala na kulala katika chumba kimoja.  
Pamoja nao tuliendesha shughuli kadhaa, 
tukawafundisha mazoezi ya mwili, tukawasikiliza, 
tukawapendekeza, tukawapa masomo, mazoezi ya 
kutafakari na mkusanyiko, na pia masomo juu ya 

haki za wafanyakazi. Pia walisema kwamba tangu 
wakati tunapofika katika kituo ambacho kilikuwa 
mwenyeji wao, walihisi kufarijika na kufarijiwa na 
uwepo wetu. Wengi wao walikuwa wamemaliza 
mwaka wa kumi wa shule ya pili na wachache 
walikuwa wamefika tisa walipomaliza shule. 
Taasisi zingine pia zimeshirikiana na sisi ambao 
tumejaribu kutoa mahitaji mengine kama chakula. 
Wakatusaidia kwa kila njia. 

Kukabili hali hiyo kwa njia nzuri tulikutana. 
Kwangu pia ilikuwa uzoefu wa imani na uvumilivu. 
Ilinipa furaha kubwa kuona wanawake hawa 
wakiwa na furaha wakati hatimaye walifika kwenye 
gari moshi na kutupigia simu wakisema: “Sr, 
uwepo wako ulikuwa uwepo wa Mungu kwetu, 
hatutakusahau kamwe”. Tunamgusa mtu huyo 
kwa ishara zetu za huruma na upendo. Kwa kweli, 
ilikuwa uzoefu wa Mungu kwangu pia, makao ya 
wamishonari waliobarikiwa. Tuliweza kuthibitisha 
kwa watu waliotuzunguka kwamba hakuna yeyote 
kati yao aliye mgonjwa wa Covid-19. 

Wakati wema wa wengine unapotakikana, 
Mungu mwenyewe huchukua hatua ya kukamilisha 
utume. Ninamshukuru Mungu kwa kuongeza 
imani yangu kwake. Wasichana wanaorudi katika 
jimbo la Jharkand walilazimika kufuata kifungo 
cha siku 10 na waendelee kutusasisha kwa 
kukaa kwao. Ninamshukuru Yesu ambaye aliniita 
kwenye maisha haya kwa sababu niliweza kuwa 
chombo mikononi mwake kusaidia wasichana 
hawa wachanga. Asante kwa Mtakatifu Maria De 
Mattias kwa kuwa amekuza ndani yangu hamu 
ya kuwainua wanawake na wasichana ambao 
wanateseka katika jamii kwa sababu mbalimbali. 
Niliweza kutumia sifa yangu ya kitaalam kama 
mtaalam kuwarejesha kwenye mtazamo mzuri 
wa maisha. Asante kwa timu ya mkoa kwa kunipa 
nafasi ya kutumikia inayostahiki zaidi.

Sr Jessie D’Souza, ASC 

Safari ya kibinadamu na wahamiaji wasio na ulinzi wakati wa 
janga la Virusi vya Korona

Toka Ulimwengu ASC
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Barua kwa Waziri Azzolina
Bari, 23/05/2020

Mpendwa Waziri Azzolina, 
Ninakuandikia kwa moyo wazi kwa matumaini kwamba maneno yangu ya dhati zaidi yanaweza kushiriki 

nawe maana yao ya kina.
Mimi ni Fabiana, msichana kama wengine wengi: naipenda Shule yangu. 
Hivi sasa sote tunajaribu kushinda janga hili ambalo, linapiga nchi yetu, husababisha machafuko na 

mateso. Hewa tunayopumua kupitia masks yetu sasa imejaa hofu; hii yote imebadilisha sana maisha yetu 
ya kila siku. Katika kipindi hiki upweke hutawala mawazo yangu na bado nahisi ukaribu wa shule yangu. 
Mwisho huo ulitupa sisi sote wanafunzi fursa ya kutafakari juu ya ukweli unaotuzunguka: tuliamua kushiriki 
mgomo wa shule za umma za Wakatoliki Jumanne 19 Mei na Jumatano Mei 20, tukizingatia masomo yetu 
ya mkondoni kwa mada zenye uwezo wa kutufanya tugundue na tunathamini shule tunayohudhuria: Taasisi 
ya Damu Takatifu.

Walimu waliandamana nasi kwenye safari ya kugundua asili ya Taasisi yetu; baadaye, tuliondoka 
chumba kwa mazingatio yetu juu ya haki ya kusoma ambayo kwa bahati mbaya, haiheshimiwi katika nchi 
nyingi; mwishowe, kama shule ya Cambridge, tulifanya mahojiano kwa kiingereza ambayo, sisi wanafunzi, 
tulionyesha sifa mbali mbali za shule yetu na kuipeleka kwa kuunda mabango kwa kutumia programu 
mkondoni.

Kwa kuongezea, mazungumzo yaligawanywa moja kwa moja: ya kwanza, iliyofanywa na viongozi wetu, 
katika kampuni ya Sista Anna Monia Alfieri na Dk. Lucrezia Stellacci, ambapo Fr. Luigi Gaetani na mbunge 
Michele Nitti. Ya pili, iliyofanywa na Wasimamizi na wawakilishi wa shule zote za umma katika mji mkuu 
wa Bari, ambao wanashiriki katika kazi ya kufundisha, kwa mazungumzo na wageni wa Mons. Francesco 
Cacucci, Askofu Mkuu wa Metropolitan wa Bari-Bitonto, Antonio Decaro, Meya wa Bari , Michele Emiliano, 
Rais wa mkoa wa Puglia, P. Luigi Gaetani, Rais wa kitaifa wa CISM na Ludovico Abbaticchio, mdhamini wa haki 
za mtoto mdogo wa Mkoa wa Puglia.

Kwa kuongezea, sisi wanafunzi tumeshirikiana, tukifanya picha ambazo hatujafanikiwa karatasi 
iliyopambwa kwa maneno ya kufurahisha “invisibilialgoverno”, mikono yetu ambayo tumeandika maneno 
yenye uwezo wa kufunua ombi letu na uso wetu wenye uwezo wa kusambaza kukata tamaa kwetu; baadaye 
picha zote ziliunganishwa kuwa video moja ikifuatana na wimbo ulioimbwa na mmoja wa wenzetu ambao, 
kutokana na IPS, aligundua  mapenzi yake kwa muziki.

Kwa kuzingatia hayo hapo juu, niko hapa kuongeza kilio changu cha msaada, ili kama kuna uwezekano 
kwamba wanafunzi wengine wengi wachukue njia ya shule ya kupendeza kama yangu ambayo kwa 
kuhudhuria darasa la tatu la Shule ya Sekondari ya I, imefika. mwishoni; kwa hivyo ninaomba kujitolea kwa 
dhati kwa upande wake kuokoa shule za umma za Wakatoliki ambazo kwa kweli zimetoa mchango mkubwa 
katika ukuaji wetu wa kibinadamu na kielimu hadi hivi sasa, kwa upande mwingine, hazijapata kile ambacho 
wangetarajia.

Ushuhuda wa hii, ni uzoefu wangu wa kibinafsi katika  serikali, ambapo niliweza kuona utofauti mzuri kati 
ya aina hizo mbili za shule ambapo, licha ya kusudi moja, niligundua kuwa tofauti fulani zinaweza kubadilisha 
kabisa kazi ya shule ya mwanafunzi : fursa ya kufanya safari nyingi za masomo, kujifunza kupitia “mbadala” 
na masomo ya asili, kuwa na wafanyakazi wa kufundisha walioandaliwa na wanapatikana ili kutatua shida 
zozote ambazo tunaweza kuwa nazo na kufanya kazi katika mazingira yaliyohifadhiwa vizuri kwa njia zote, 
wenye uwezo wa kukabili vizuizi vya sasa na siku zijazo. Leo ninajiuliza kwa nini sisi wanafunzi, msemaji wa 
shule za umma, tunahisi hitaji la kuandika maneno haya, itakuwa, labda, ukosefu wa mtazamo wa upande 
wa miili inayosimamia? Kwa hivyo, ninageuka kwako, Waziri mpendwa, ili kutoa upya ombi letu: usifanye 
virusi hivi kuvunja ndoto zetu na kumaliza historia ya shule nyingi.

Natumaini kwamba utanisikiliza, 
Fabiana
Mwanafunzi wa kidato cha III 
Secondaria ya Grade 1                                                                                                    Shirika la Damu Azizi – BARI

Eneo la Bara: Ulaya
Region ya Italia

Toka Ulimwengu ASC



Semina kwa ajili ya Masista walioweka Nadhiri za Daima 
miaka ya hivi karibuni 

Region ya Italia

Semina hii, tangu awali iliandaliwa na Kituo 
cha Kimataifa cha kiroho (CIS)  kwa muda wa 
miezi miwili, ilibidi ibadilishwe na kuandaliwa 
tena kutoka Mei 5 hadi Juni 1 katika Nyumba Kuu 
Roma na kwa ushiriki wa Masista wanaoishi Italia 
na ambao walifika Italia kabla ya kufungwa kwa 
mipaka iliyosababishwa na janga linalokua la 
coronavirus. Jioni ya tarehe 5 Mei katika mazingira 
ya joto na ya kukaribisha yaliyowekwa na ASC 
wa kikundi cha CIS katika Ukumbi, semina ilianza 
na kukaribishwa kwa kuandaa na waandaaji kwa 
washiriki katika mkutano:

Sr. Gaudencia (Mtanzania)  wa Region 
ya Tanzania, Sr. Tatiana (ucraina) na Sr Nadia 
(bielorussa) wa Regione ya Polonia, nami Sr. 
Katty, peruviana  wa Region ya Brasile. Maneno 
ya ukaribisho na ufunguzi yalitolewa na Sr. Nadia 
Coppa, Mkuu wa Shirika letu.

Ili kuendelea kutoa mwanga, moto unahitaji 
mafuta na utunzaji wa kila wakati; kwa siku hizi 
ilikuwa hivi. Katika Nyumba Kuu katika hizi wiki 
tatu tumepata mikutano ya malezi na Sala. Mada 
ilitengenezwa kwa ubunifu na washiriki wa  CIS na 
kuongozwa na Masista Waabuduo na kutoka kwa P. 
Tim Norton, SVD.

Tarehe 22 Mei muda wa mchana tuliondoka 
kuelekea Acuto, mahali ambapo Sr. Angela Di Spirito  
ci ha parlato in modo creativo ed emozionante della 
historia ya Roho ya Mtakatifu Maria De Mattias na 
ASC wa kwanza. Jioni ya tarehe  23 Mei tulianza 
mafungo yaliyoongozwa na Sr. Toni Longo. Siku 
iliyofuata tulianza kuhiji kupitia mitaa ya Acuto 

t u k i o n g o z w a 
kwa makini na 
Sr. Barbara Perali, katika mazingira ya kusali 
na kuheshimu ardhi hii ambayo ilimkaribisha 
Mtakatifu Maria De Mattias na kuona Shirika 
lilipozaliwa na tukatembelea Nyumba Mama.

Mnamo tarehe 29 tulimaliza na kuanza safari 
yetu kuelekea Roma. Tulikwenda pia Vallecorsa 
mahali ambapo  Mwanzilishi alizaliwa na kukulia 
pale.

Huko Roma tulikuwa na shughuli ya 
ujumuishaji wa njia na tathmini ya Semina. Sala 
ya kufunga ilifanyika katika Kanisa la Damu Azizi 
lililoko kwenye Nyumba Kuu.

Zilikuwa ni siku za maana na za pekee 
kwa kila mmoja, ambapo tumepata utajiri wa 
utamadunisho (utofauti wa lugha na tamaduni); 
kile kinachotuunganisha kama wanawake ASC, ni 
wito wetu, wito huo wa kwanza wa Mungu kuwa 
sehemu ya utume wake katika Shirika hili, ambalo 
sisi ni wake na chanzo cha hisani tunaondoa kiu 
chetu. 

Tunawashukuru Masista wa Jumuiya ambao 
wametukaribisha na kutushirikisha ushuhuda wao 
wa maisha ya ASC. Kwa Waabuduo wa Timu ya CIS, 
Sr. Nadia Coppa Mkuu wa Shirika na Kamati yake.    
Na kwa Masista wote, wanafamilia, na marafiki 
ambao wametusindikiza kwa Sala zao. 

Sr Katty Sarita Collana Estrella, ASC
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KARAMA ASC: moto kwa ajili ya maisha mapya...

Toka Ulimwengu ASC



Region ya Zagabria

Tangu mwaka 2002 ninaishi katika jamii ya 
ASC huko Kongora (Bosnia na Herzegovina) na 
hufanya kazi kama mshauri wa hotuba katika 
mfumo wa afya wa Polyclinic 
ya Tomislavgrad, ambayo 
iko umbali wa kilomita 16 
kutoka Jumuiya yangu. Kwa 
kuanza kwa kuenea kwa 
virusi vya COVID-19 ambayo 
imekuwa janga, kila kitu 
ambacho tumefanya hadi 
sasa hakikuwezekana tena. 
Umbali wa mwili, kuosha 
mikono, kuzuia mawasiliano 
ya moja kwa moja na watu 
katika muda mfupi sasa ni 
maneno ambayo yalirudi 
kwetu hata katika ndoto. 
Masks ya kinga imekuwa 
sehemu muhimu ya maisha 
yetu ya kila siku.

 Kazi katika taasisi za afya 
ilipunguzwa tu kwa dharura, 
kwa hivyo michakato ya 
logotherapy na utambuzi 
ilisitishwa. Katika kituo 
chetu ambacho kawaida 
huwa na viingilio 11, wawili 
tu wamebaki wazi. Katika 
moja yao, nilishirikiana 
kwa zaidi ya mwezi katika 
kufuatilia kuingia kwa 
wagonjwa kutoka 7.00 hadi 
14.00 na nilikuwa nikifanya 
logotherapy mkondoni, 
ikiwezekana. Ilikuwa kipindi kibichi sana sio 
kiwiliwili kama kiakili. Hofu ambayo iliingia kwa 
watu na inaweza kusomwa kwa macho juu ya masks 
ya kinga. Tulionekana kuwa tunakabiliwa na kipindi 

kisicho cha kawaida. Katika vifaa vya kinga (ingawa 
haitoshi) ambavyo nilivaa wakati wa uchunguzi 
kwenye mlango, nilionekana kama “mgeni”. Wakati 

huo huo, ilikuwa wakati 
uliobarikiwa kwa sababu 
niliweza kumwombea kila 
mtu niliyekutana naye, 
akiomba nguvu ya Damu ya 
Kristo kutulinda. Na ilitulinda 
sana kwa sababu kulikuwa na 
kesi chache za maambukizi 
katika nchi yetu.

Katikati ya Mei, ilikuwa 
inawezekana kuanza tena 
tiba ya moja kwa moja 
inayohusiana na hatua za 
ugonjwa bado ziko (mask 
ya kinga, glavu, umbali wa 
mita 2 katika mazingira 
yaliyofungwa, disinfection). 
Kazi ya mtaalamu wa hotuba 
ni maalum na vifaa muhimu 
zaidi kwa kazi hiyo ni kinywa, 
ulimi, meno na sauti. Hii ndiyo 
sababu haiwezekani kuvaa 
mask ya kinga na kuweka 
umbali wa mita 2. Kwa hivyo, 
mgawanyiko wa spxiglass 
uliwekwa katika ofisi ya 
mtaalamu wa hotuba kama 
suluhisho bora katika hali hii 
maalum. Tayari tumezoea 
kidogo kuiona, ingawa 
ninatumaini kuwa hivi 
karibuni tutaweza kushikana 

mikono tena, kukumbatiana bila woga, na kukaa 
karibu karibu ... 

Sr Renata Vukadin, ASC
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Tiba ya hotuba katika kipindi cha janga

Toka Ulimwengu ASC
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Maadhimisho haya ya 50°  ya Siku ya Dunia, 
yaliyoadhimishwa Aprili 22, yameturuhusu 
kuelewa kitu tofauti, uhusiano wa karibu ambao 
upo kati ya asili na mwanadamu. Kuibuka kwa 
janga lililosababishwa na virusi vya Covid-19 
kumejaa ulimwenguni, kuhoji maadili mengi 
ambayo ustaarabu wa kisasa ulipumzika, 
kudhoofisha utulivu wa uchumi uliopatikana, 
kuvuruga maingiliano ya kijamii na zaidi. 
Kati ya zingine, swali linatokana na mazingira 
ambayo yalisababisha janga na jinsi gonjwa 
liliathiri mazingira.

Wanasayansi wanaonya kuwa hewa 
iliyochafuliwa inaweza kusababisha au kuzidisha 
magonjwa ya kupumua kama vile pumu au 
magonjwa sugu ya mapafu. Magonjwa haya 
hufanya mwili uwekewe zaidi kwa athari mbaya 
zaidi ya maambukizo ya mapafu. Maambukizi ya 
Coronavirus yanajulikana kushambulia mfumo 
wa kupumua kwa nguvu zaidi. Uwepo wa 
coronavirus bado uko chini ya uchunguzi.

Tafsiri yoyote au ushahidi wa sababu 
utathibitisha jukumu la mwanadamu kwa afya 
yake mwenyewe na afya ya asili. Baadhi ya 
matukio mazuri ya coronavirus yamethibitisha hii 
na kuonya ubinadamu kwamba maumbile ni rafiki 
mkubwa wa mtu na mshirika. Walakini, uhusiano 
mbaya wa mtu, ambao unatishia uadilifu wake, 
unamfanya kuwa mrudishaji wake mkuu. Mbali 
na kushughulikia shida ya kiafya, mifumo ya 
kukabiliana na migogoro ya hali ya hewa inahitaji 
kuzingatiwa.

Kila shida ni uwezekano mpya ikiwa 
tunajifunza kutoka kwa makosa na kubadilisha 
tabia zetu. Hapa kuna viashiria vya haja ya 
kubadilisha tabia na mifumo ya utumiaji:

- uchafuzi wa hewa hupunguzwa sana 
katika miji mingi ya ulimwengu;

-   hitaji la kuthamini zaidi rasilimali za nchi 
na matumizi yao msingi, pamoja na ujumuishaji     
mkubwa wa miji na vijiji

 - Katika mazingira hatarishi sawa katika 
utaftaji wa kujiridhisha, wamebainika kwa nyuma 
kiitikadi, kisiasa, hali ya kitaifa na hata mizozo;

- mshikamano umekamilishwa katika nchi 
zote zinazohusika.

Uzoefu mzuri na hasi wa janga kweli 
unaweza kutumika kuunda enzi mpya ambayo 
tutashughulikia asili kwa busara zaidi, na kujenga 
uhusiano zaidi wa wanadamu kwa kuzingatia 
maadili na maadili. Papa Francis anasisitiza 
kwamba “ukiukwaji wowote wa mshikamano na 
urafiki wa raia una athari mbaya kwa mazingira” 
na anahimiza: “Hatupaswi kufikiria kuwa juhudi 
hizi hazitabadilisha ulimwengu. Ni kwa faida ya 
jamii na daima huzaa matunda” (1). Laudato si “: 
142 na 212).

Kwa hivyo, juhudi zetu zote katika suala hili 
zinachangia afya ya mwanadamu na maumbile. 
Tunapaswa kulihaisha  jukumu letu!

 Sr Cecilija Milković, ASC

Utegemezi wa afya ya sayari na mwanadamu

Nafasi kwa JPIC/VIVAT
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“Vipaji na ushiriki wa kila mtu ni muhimu 
ili kurekebisha uharibifu uliosababishwa na 
unyanyasaji wa mwanadamu kwa uumbaji 
wa Mungu. Sote tumeitwa kushirikiana kama 
chombo cha Mungu kwa utunzaji wa uumbaji” 
ni maneno ya Askofu Mwafrika Kusini katika LS 
# 22. Mada kuu ya juma ilikuwa “Kila kitu kiko 
kwenye uhusiano”. Wiki hii ilianza mwaka wa 
mabadiliko, wakati katika muktadha wa shida ya 
sasa, tunaomba, kutafakari na kujiandaa kujenga 
maisha bora ya baadaye.

 
Katika Nyumba Kuu tuliadhimisha wiki ya 

Laudato Si na nyimbo, sala na mashairi. Jedwali 
katikati ya chumba cha kulia limepambwa 
kuwakilisha Mama Dunia, kijani na rutuba, na kuta 
zimefunikwa na picha nzuri za asili. Wakati wa 
masifu ya asubuhi na jioni, Sista Lucia alibadilisha 
usomaji kutoka kwa kitabu cha maandishi cha 
Papa Francis “Laudato Si” na maneno ya Maria De 
Mattias juu ya “utaratibu mzuri wa mambo”. Wakati 
wa chakula cha jioni, Dada Marcia alishiriki baadhi 
ya shairi lake la asili juu ya maumbile, kama hii:

KAMA MUNGU ANAVYOUPENDA ULIMWENGU
Najua kwamba Mungu anaupenda Ulimwengu.
Tazama anavyoupamba, usiku na mchana
Mchana na usiku, kwa mawimbi ya bahari
Ukingoni mwa fukwe zake
Splash na povu
Kufikia ardhini
Hugusa moyo wake na kuloweka kwenye 
mchanga  
Na tena katika kuwasiliana na wengine  
Mguso dhaifu na wenye hamu ya huruma  
Kutoka kwa Mwenyezi.

Dhulumu ambayo ulimwengu wetu 
unasumbuliwa nayo: Coronavirus, udhalilishaji 
na ukosefu wa usawa wa kijamii unaosababishwa 

na aina ya uchumi unaopitishwa ni matokeo 
moja ya nyingine. Wote watatu wanatishia 
kuharibu maisha yetu kwenye sayari. Watu wengi 
wanakufa, spishi za wanyama zinatoweka, miti ya 
kuteketezwa, misitu na shamba linalosibikwa na 
kemikali, na mafuta hutiwa ndani ya bahari.

Jambo moja ni hakika: Mungu hataki hii. 
Mungu anataka tu uzuri wetu, afya kwa viumbe 
vyote, furaha na uwezo wa kujipatia mapato 
ya kukidhi mahitaji ya watu waliyokabidhiwa. 
Je! Tunaweza kufanya nini kumsaidia Mungu 
kuokoa ulimwengu? Kwanza kabisa, lazima 
tujifunze kitu kutoka kwa uzoefu wa virusi vya 
Corona, kutoka kwa kutengwa, na njia yetu ya 
maisha iliyoharibika, na tujiulize: Je! Nimejifunza 
nini kutoka kwa tukio hili la ulimwengu ambalo 
lilitikisa ulimwengu wetu? Je! Tunapaswa kutumia 
mfumo gani wa kiuchumi ili kuepuka njaa na 
umasikini kwa watu wengi? Je! Tunahitaji uchumi 
wa aina gani kuhakikisha afya na ustawi wa sayari 
hii? Nilichochewa kusoma Laudato Si ‘, hati ya 
Papa Francis’, wakati anasema:

 “Leta uponyaji maishani mwetu, ili tuweze 
kulinda ulimwengu na sio kuwinda ulimwengu” 
(LS.246). Ninagundua kuwa kila mmoja wetu 
angehitaji kujua hati kwa kina ili kuweza 
kuzungumza juu ya hali hiyo kwa busara na 
marafiki, familia, na watu wanaotuzunguka. 
Ikiwa sisi tunaamini, sisi waabudu Damu ya Kristo 
hatufanyi chochote, ni nani atakayeitunza? Tuko 
hapa kutafsiri ujumbe wa Mungu Sisi ni manabii, 
makuhani na wafalme. Wacha tuchukue jukumu 
hili! Ulimwengu unatarajia kitu kutoka kwetu. 
Hatuna budi kumsaidia Maria De Mattias kujenga 
“mpangilio mzuri wa vitu”.  

“Kila mtu anastahili kupendwa na 
kuheshimiwa, kwa sababu sisi sote ni viumbe hai 
tegemezi kwa kila mmoja” (Laudato Si ‘, 42)

 
Plastiki
Vile vipande vya plastiki
Ambavyo huwalisha samaki wa baharini
Ilitokana na chupa yako ya coca cola
Au kutoka kwenye tube ya dawa ya mswaki?

Sr Marcia Kruse, ASC

Kumbu kumbu ya furaha katika wiki la Laudato Si’
Nafasi kwa JPIC/VIVAT
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Kalenda ya Kamati Kuu

2-8 Julai Sr. Nadia na Sr. Matija watakuwa Zagabria kwa ajili ya kusindikiza Mkutano wa uchaguzi wa 
Region ya Zagreb. 
10 Julai kuanza tena kwa ziara ya kikanuni kwa Region ya Italia

Nadhiri za Kitawa
1 Julai 2020

Nadhiri za kwanza za Kitawa – Mission ya Vietnam
Sr Thi Thanh Hien Vu

Sr Thi Tuyen Tan
Miaka 25° ya Nadhiri za Kitawa – Foundation ya Filippine

Sr Corazon Estrellado
Mika 60° ya Nadhiri za Kitawa – Region ya Brazil

Sr Rosa de Andrade Lima
Sr Clara de Albuquerque Silva

Sr Rosa Pereira Telles
Sr Zélia Maia Valentim

Mika 65° ya Nadhiri za Kitawa – Region ya Brazil
Sr Marília Terezinha dos Santos Menezes 

Sr Iracy Alves da Cruz

19 Julai 2020
Miaka 25° ya Nadhiri za Kitawa – Region ya Wrocław

Sr Ewa Pruszczyńska

15 Agosti 2020
Miaka 50° ya Nadhiri za Kitawa – Region ya Zagabria

Sr Adelina Kovačević
Sr Branka Gabrić

Sr Jasna Tomić
Sr Josipa Draguljić
Sr Karolina Miljak
Sr Milka Marković

Sr Zvonimira Borščak
Miaka 60° ya Nadhiri za Kitawa – Region ya Zagabria

Sr Amalija Miletić
Sr Cecilija Glibo

Sr Jelena Kančelarić

29 Agosti 2020
Miaka 60° ya Nadhiri za Kitawa – Region ya USA - Columbia Center 

Sr Bernice Klostermann
Miaka 65° ya Nadhiri za Kitawa – Region ya USA - Columbia Center

Sr Kathleen Washington
Miaka 70° ya Nadhiri za Kitawa – Region ya USA - Columbia Center

Sr Therese Marie Smith
Miaka 75° ya Nadhiri za Kitawa – Regione USA - Columbia Center

Sr Jean Marie Landis
Sr Cleta Marie Reineberg

MAOMBI YETU NA MATASHI MEMA

Ndani ya Shirika



Siku za kuzaliwa: Tusherehekee Uhai

miaka 30
Sr Delphina Thomas Ntandu                07/07/1990   Tanzania
Sr Placidia Pontian Mutashuburukwa  31/07/1990   Tanzania
miaka 40
Sr Hanna Dziatlik                                        13/07/1980   Wrocław
Sr Lourdy Mary Savarimuttu                18/07/1980   India
Sr Marcia Muglia                                         19/07/1980   Argentina
miaka 50
Sr Oliva Clemence Lema                          05/07/1970   Tanzania
miaka 60
Sr Amata Anđelić                                         04/07/1960   Zagabria
Sr Anna Maria Cappiello                          26/07/1960   Italia
miaka 70
Sr Sara Dwyer                                                25/07/1950   USA
Sr Susan Welsby                                           26/07/1950   USA
miaka 80
Sr Amalija Miletić                                        20/07/1940   Zagabria
Sr Charlotte Rohrbach                             15/07/1940    USA
Sr M. Adele Vecchione                              22/07/1940   USA
Sr Marcia Kruse                                            31/07/1940   USA
miaka 90
Sr Lucille Kern                                               05/07/1930   USA
miaka 100
Sr Serafina Mancinetti                              31/07/1930   Italia

JULAI

miaka 60
Sr Damjana Kovačević                             23/08/1960   Zagabria
miaka 70
Sr Franca Mangiacotti                              10/08/1950   Italia
miaka 80
Sr Filomena Pazienza                                11/08/1940   Italia
Sr Bernadine Wessel                                  20/08/1940   USA
Sr Elisa Badiale                                            30/08/1940    Italia
miaka 90
Sr Rita Robl                                                    19/08/1930   USA

AGOSTI

Waliorudi nyumbani
kwa Baba

02/06/2020                  Sr Ilga Steurer                     Schaan
17/06/2020                  Sr Angela Raschiatore    Italia
08/07/2020                  Sr Michelina Zanetti        Italia
11/07/2020                  Sr Sistina Schina                 Italia
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Ndani ya Shirika

Habiri ya kila mwezi
na

Waabuduo Damu ya Kristo
Mawasiliano ya Kimataifa - Uongozi Mkuu

Via Maria De Mattias, 10 - 00183 ROMA

Mwaka XXII, N. 7, Julai/Agosti 2020

Kamati ya wahariri
Maria Grazia Boccamazzo, ASC

Debora Brunetti

Tafsiri na
Sr. Klementina Barbić - Kikroeshia

Sr. Betty Adams - Kiingereza
Sr. Anastazia Floriani - Kiswahili

Sr. Bozena Hulisz - Kipolishi
Sr. Clara Albuquerque - Kireno

Sr. Miriam Ortiz - Kihispania
Sr. Johanna Rubin - Kijerumani


